



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.สุทธิสาร

โทร. ๐-๒ ๒๗๕-๒๑๕๑

ที่ -

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งข้าราชการตำรวจให้ส่งตรวจสิ่งของหลวงประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอง ผกก.ป. , รอง ผกก.จร. ,รอง ผกก.สอบสวน ,รอง ผกก. สืบสวน
- สว.อก และข้าราชการตำรวจ ทุกนาย

ด้วยตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๘ คำแนะนำการรักษาคดีและพัสดุ ข้อ๑๐ วรรคท้าย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาอาวุธปืน กระสุนปืนของหน่วยตนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมออย่าปล่อยให้ชำรุดเสียหายไปเพราะขาดความเอาใจใส่ดังกล่าวมาแล้วซึ่งจะถือเป็นความบกพร่องและหย่อนสมรรถภาพของผู้บังคับบัญชา และระเบียบกรมตำรวจว่าด้วยอาวุธปืน กระสุนปืนของกรมตำรวจ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒(เดิม) ข้อ.๓ การจ่ายอาวุธปืนของหลวงทุกชนิดให้แก่ข้าราชการตำรวจไปใช้ราชการให้จ่ายได้เฉพาะที่จำเป็นต้องนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราว ยกเว้นอาวุธปืนพกให้จ่ายประจำตัวกับข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ โดยผู้เบิกยืมจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดอาวุธปืนให้เป็นไปตามระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการรักษาอาวุธปืนและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่จะต้องเรียกตรวจเป็นประจำ นั้น

จึงแจ้งข้าราชการตำรวจ สน.สุทธิสาร ทุกนาย ที่ได้เบิกสิ่งของหลวงประเภท ดังนี้
๑. อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ๒. วิทยุสื่อสาร ๓. เสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ๔. รถจักรยานยนต์ ไปจาก สน.สุทธิสาร ให้นำมาส่งตรวจต่อคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องอำนวยการ หากไม่สามารถนำมาส่งตรวจ อันพ้นจากเวลาที่กำหนดไว้ ให้ทำบันทึกรายงานชี้แจงเหตุผลทุกรายไป

สั่ง ณ. วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ต.อ.

(พรเทพ เฉลิมเกียรติ)

ผกก.สน.สุทธิสาร

รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของราชการ
ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง สน.สุทธิสาร
ประจำเดือน ธันวาคม 2566



วันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ พ.ต.อ.พรเทพ เจริญเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร ได้มีคำสั่งให้ ข้าราชการตำรวจ
สน.สุทธิสาร ผู้ที่เบิก-จ่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท ทุกนาย นำพัสดุ-สิ่งของหลวง มาส่งตรวจ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง
ณ ห้องอำนวยการ สน.สุทธิสาร

